



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกการยิงชีพ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก หยุดเชื้อ COVID-19



อยู่บ้าน



สวมหน้ากาก



เว้นระยะห่าง



ล้างมือบ่อยๆ



กินร้อน
ช้อนส่วนตัว



ดูแลใส่ใจ
สุขภาพ



กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ โรงเรียนการบิน



พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี พลอากาศตรี ไวกจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยข้าราชการส่วนราชการต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกการยิงชีพ ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๕๐ ชุด และตุ๊กตาพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทำการสำรวจพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยที่เหมาะสมสำหรับการร่วมโครงการ รวมถึงสำรวจชนิดของต้นไม้ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก และลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมทั้งวางแผนการดูแลรักษาต้นไม้หลังการปลูกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนการบิน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ ๑๕ ไร่ ในการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งไม้ดอกและไม้ผล จำนวน ๑,๒๐๐ ต้น อาทิ ต้นแคนา ทางนกยูง สักยางนา มะค่าโมง และไม้ผลอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า และสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกการยิงชีพ ได้แก่ พื้นที่ตำบลหลุมรั้ง และตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการเติบโตของต้นไม้ในภายภาคหน้า รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วย

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
เริ่มให้บริการระบบนัดออนไลน์ผ่าน google form สำหรับข้าราชการ
ทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถจองคิวนัดหมายได้ที่ QR CODE



UAV กองทัพอากาศ บินสำรวจสภาพการจราจรขาออก สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและ ตำรวจทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในห้วงวันหยุดยาว



กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสำรวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่คาดว่าจะมีประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และตำรวจทางหลวง โดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จะบินถ่ายภาพการจราจรในจุดที่กำหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปใช้บริหารจัดการเส้นทางจราจร รวมถึงอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว และช่วงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

การปฏิบัติการบิน เมื่อวันที่ ๗ ๒๕๖๓ กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) แบบ Quad Rotors ขึ้นทำการบินบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP ขึ้นทำการบินบริเวณถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลาบ่ายถึงค่ำ สำหรับภารกิจดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกระทรวงคมนาคม โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ ร่วมกับกรมทางหลวง และตำรวจทางหลวง ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในส่วนของกองทัพอากาศ ได้นำแนวทางการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) มาใช้ในการสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงบุคลากรของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือในมิติอื่น ๆ อาทิ การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ ระหว่างกองทัพอากาศ และกระทรวงคมนาคม

มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์



พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษชฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเห็นเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย



พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อำนวยการสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย โดยมี พันเอก สมหมาย บุขบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓



พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจและประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ของกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก นพนนท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ของกองบิน ๑



นาวาอากาศเอก ไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา